

ที่ กษ ๐๒๒๔.สร/ ๑๘๒



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
๑๑๑ ม.๒ ต.แกใหญ่ อ.เมือง สร ๓๒๐๐๐

๕

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนการปฏิบัติราชการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุรินทร์ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งที่มีงบประมาณ
และไม่ มีงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอส่งแผนการปฏิบัติราชการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสิทธิ์ ธนาภรณ์รัตน์)

นักวิ.คราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

โทร. /โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๘๓๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moac_sr@yahoo.co

แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมายดำเนินงาน (๒)		ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ล้านบาท) (๓)			ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (๖) (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)				หน่วยงาน รับผิดชอบ (๗)
		หน่วยนับ (๒.๑)	ปริมาณงาน (๒.๒)	บุคลากร (๓.๑)	งบบุคลากร ส่วนราชการ (๓.๒)	รวมงบประมาณ (๓.๓)				ค.ค.-ธ.ค. ๖๓ (๖.๑)	ม.ค.-มิ.ค. ๖๔ (๖.๒)	เม.ย.-มิ.ย. ๖๔ (๖.๓)	ก.ค.-ก.ย. ๖๔ (๖.๔)	
๑	- การควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตของข้าราชการในหน่วยงานที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนและมีมูล	๑ ปีงบประมาณ	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการควบคุม และกำกับดูแลป้องกันการทุจริตของข้าราชการในหน่วยงาน และจัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	-	-	-	- ระดับความสำเร็จของการควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตของข้าราชการในหน่วยงานที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนและมีมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตของข้าราชการในหน่วยงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
๑.๑	การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ข้าราชการทุกคน	- หน่วยงานได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้ถือปฏิบัติ	-	-	-	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	- ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตของข้าราชการในหน่วยงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
๑.๒	การเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "	ข้าราชการทุกคน	- ข้าราชการทุกคนเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " เป็นประจำทุกปี	-	-	-	- ระดับความสำเร็จของข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "	- ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานที่มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	- ข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
๑.๓	การให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (๓ เดือนครั้ง)	ข้าราชการทุกคน	- ผู้บริหารให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-	-	-	- ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	- ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเข้ารับฟังความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- ข้าราชการทุกคนเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ : ๑. งบประมาณ (๓.๑) หมายถึง งบประมาณแผนงานบุคลากรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. งบประมาณ (๓.๒) หมายถึง งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของหน่วยงาน ฯลฯ

๓. ขอให้ส่งแบบข้อมูลทาง E - Mail : personnel๖๒.surin@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ excel เพื่อสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไข

๔. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อมูลฯ ได้ที่ www.surin.go.th หัวข้อหนังสือราชการ : รูปครุฑ

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิตินันท์)

นักวิ.คราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์